



Em xin đợc gọi hai chữ “anh yêu” lờn cuố i, dù ngợ ng ngợ p, dù khô khan. Em cũng xin đợc gọi anh mợ t lờn rợ i xa anh vĩnh viờn. Khi anh đợc lá thờ này thì em đã đi quá xa cuố c đợ i và không nuố i tí c ngoố nh mợ t tí c rợ quấng đợ i đã đi qua. Có phợ i tình yêu anh cho em quá mong manh, quá mâu thuố n hay vì tình yêu em cho anh chợ là tình yêu cợ a mợ t ngợ i đàn bà lờn tuố i. Em đợ n bên anh đã không còn là cô bé lờ lợ t má i tóc dài gợ n sóng cũng không bợ môi mợ ng thợ ngậy hay đôi mợ t ngậy ngợ cợ a tuố i mợ i lờ n... Em chợ biợ t cho anh vòng tay ôm rợ t thì t tha, đợ m thợ m cợ a mợ t ngợ i đàn bà có cợ mợ t dĩ vấ ng, run rợ y, đau thợ ng và nợ a đợ i hợ ng sợ c đợ dang nhợ cợ úa, hay nói đứ ng hợ n em đã đi qua mợ t đợ n đợ i xa lờ m, cợ mợ t mình lờ m lợ i đi trên trợ n ai, bợ vợ sợ ng trong cuố c đợ i nhá nhem. Có nhợ ng đêm mợ sợ ng, em mợ trong mợ t thoắ ng hợ không, em đã nhợ t đợ c vì sao vợ rợ i cợ i khúc khích mợ t mình trong đêm, nhợ mợ mợ t hợ nh phúc vợ a nhợ t đợ c trong tay.

Anh ợ i! Má i tóc em đã thay màu, em đã trợ i qua 20 năm dài nuôi đợ ng hai con cho đợ n khôn lờ n. Ngày ba cợ a mợ y nhợ qua đợ i thì em chợ mợ i giợ a đôi mợ i, em đã sợ ng khợ c khoố i, tí nhợ c nuố t nợ c mợ t đợ nuôi con. Rợ i lờ ng lờ nhìn tuố i xuấ n mình trôi qua, đợ dang, cô đợ c giợ a hợ vô, giợ a không gian tàn nhợ n... Em đợ c tin thợ ng Bi con trai út cợ a em nó bợ căn bợ nh ung thợ phợ i. Em đau đợ n nhợ xợ tợ ng khúc ruợ t, tan nát cợ i lòng. Em ôm con trong tay rợ i khóc thợ t thanh. ợ c vợ ng cợ a con em là thợ y mợ nó có mợ t ngợ i thợ ng, lo cho mợ nó suố t cuố c đợ i còn lờ i, thì nó mợ i yên tâm. Rợ i chúng vào mợ ng làm quen vợ i anh cho em. Dù chúng ta không cùng mợ t ngôn ngợ, em đã cợ gợ ng hợ c Anh vấ đợ đầ m thợ i vợ i anh. Thợ là chúng ta quen nhau, dĩ vấ ng và kợ niợ m cợ a tí mình vào nhợ ng ngày đợ u mợ i quen nhau đợ p nhợ giợ c chiêm bao, xe xưa nhợ màu áo lờ a mùa xuấ n. Dù em xa anh hợ n nợ a đợ a cợ u, nhợ ng em đã sợ ng qua nhợ ng nợ cợ i thợ ng nhợ, em lờ i chợ p chợ ng đánh vợ n lờ i chợ “yêu”, đợ nói yêu anh trong nhợ ng chiợ u vàng nhợ t nợ ng, đợ nói yêu anh trong nhợ ng đêm dài trợ n trợ c, ngu ngợ nhợ anh, si

Lá Thư Cuối Cùng

Tác Giả: Võ Michelle

Chúa Nhật, 31 Tháng 5 Năm 2009 11:02

mê như anh. Đều biết mình đã yêu thêm lòng nữa. Anh đến như hoàng tử đến cho người đàn bà làm biết tình cảm mùi hương phúc. Anh mở vòng tay chào đón tình yêu em, chào đón gia đình em bằng những tình yêu, bằng những gói quà, gói ghém tình yêu xa bằng tất cả chân tình. Đôi khi em nhìn anh rồi thấy mình sung sướng trong hương phúc. Anh trở sang thăm em lần thì trở vào mùa thu, lòng đó anh đã xin gia đình đến cùng em và theo đó tình cảm của chúng ta dù như, những người tình áp. Em còn nhớ anh có kêu các con và gia đình em. Anh nói to và chắc chắn. “Anh hứa với em trước mặt tất cả gia đình đồng đến dòng họ ở đây, là anh sẽ bỏ đi đem đến cho em những chú ý ngày còn lại, anh sẽ cho hết tình yêu, sẽ mang lại hương phúc, lòng cho em để em không sợ người khác đi cùng anh” rồi anh hôn em. Anh còn nhớ không? Lúc đó các con mừng đến như khóc. Chúng thấy vui vui đến rồi mà nó cũng tìm được hương phúc. Anh còn hứa sẽ giúp em gì thì hay tìm cách cứu con em qua khỏi căn bệnh.

Anh ơi! Em viết thì đây thì em không cảm được nỗi niềm. Ngày em ra đi, chừa lại em sẽ về đâu, những trong tâm em vẫn an lòng khi có anh bỏ đi. Dù biết rằng ra đi là em chấp nhận xa các con, xa dĩ vãng, xa đêm âm thanh tiếng lúa reo xì xào, xa quê hương, xa những chi chiu những giọt sau hè, xa chi chiu những ánh sao thắp và chấp nhận theo anh về nơi xa lạ. Trên chuyến bay đến như nhấc tay dài đến em về bên anh, em mở mắt căn nhà như về hai trái tim, sẽ thổi gió cho những chi chiu thu ân ái. Em sẽ lo cho anh những buổi chiều thắp mùi canh nóng. Hương phúc bên anh đến lúc tàn hé.

Trời ơi! Nào ai biết khi em bước vào căn nhà 3 phòng ngủ những không có chỗ cho em đi vào, những con chó, con mèo lảng tránh trong nhà, nào sách báo, rác rưởi người ngang, chén bát bày như lâu ngày không rửa, bụi bặm đầy đống trong ra ngoài. Tất cả gì cũng không còn là ý đồ, những khát vọng trong lòng như không còn nữa. Anh chừa em vào trong phòng, ngoài tầm mắt đã đến màu anh không còn gì nữa. Em đã ngủ cùng với những con rắn, con dún. Rồi anh ra làm cho em phơi quần áo; em đã làm lui đến dọn dẹp gần 3 tháng. Sau đó anh tìm cho em một công việc mà người bạn anh đã giới thiệu. Em làm dọn dẹp cho một ngôi trường; tình em lãnh được cũng phơi đến hết cho anh. Anh bỏ đi đến cho anh đến anh trở lại. Em xin anh tình yêu và cho con để lo thang thuốc; anh lại bỏ đi tình không đến để lo trở lại làm gì có tình cho con. Em sợ trong tình tình, lại trách ai trao đến lại thấy trên xác lá em sợ trong tàn như cũ đến. Tình những lại tàn như, tình ánh mắt nhìn như đến đến, em sợ mà lòng như u đến cay. Nữa giờ nửa chẵn như xa lạ, đêm với anh hành hương thân xác em, anh bắt em phơi làm tình đến kiêu, dù đau đến thân xác em chừa làm anh thêm phần hương thú. Anh còn nhớ không? một đêm mưa gió như anh đã cùng người hi vọng và em chừa người vì lòng người quý và uất cả của em; anh đã đánh em một trận lên trên mặt và thân xác em. Anh xem em còn thua một loài thú. Tình yêu mà em đã tình trao cho anh bằng ngọn nến người yêu đến, bằng những cơn say tình ái bằng những tình như bằng khuôn, bằng những người người đến, bằng những nhưng lại kiêu đến, đã không còn nữa.

Anh! Phôi rồi chính anh đã cùng một tình yêu đó của em, và giờ đây trong em là những vì sao

Lá Thờ Cuối Cùng

Tác Giả: Võ Michelle

Chúa Nhật, 31 Tháng 5 Năm 2009 11:02

rång. Bå vå giåa đêm, mình em cåi gió lånh, mình em gåc đåu trong nå cå måt. Nhång bông hoa còn có nåa linh hån. Còn em nhå xác thåt âu såu, linh hån nhå đã chåt tå lâu mà nå cå måt không ghi håt nåi niåm đång cay, xót xa. Đó! Em xin trå låi hai chå “anh yêu” mà ngày nào em e lå gåi trên môi. Em quyåt đånh xa anh. Sau khi em tìm đåc cå quan giúp cho phå nå nhå em, em đã tìm đån hå. Sáng nay em thåc đåy nhå måi sáng, em lo cåm nå cå cho anh, cho måy con chó, con mèo. Em đã đi thång vào cå quan BPSOS và hå đã tìm nhà tåm trú cho em. Xin anh đång tìm em vô ích, vì khi em å våi anh, anh chå xem em nhå måt con å, là måt tå ban ngày, måt con thú ban đêm. Em xin trå cho anh duyên nå tåi mình, trå cho anh låi tình đåi trá và biån må cå xa xôi không bån thåt. Cám ån anh cho em måt bài håc đå đåi đáng giá nghìn thu. Em så đång trang tình hoang vu này. Khi anh đåc xong lá thå này thì em đã đåc sång låi khung tråi tå do. Em cám ån ngåi, cám ån đåi đã cho em tìm låi chính linh hån em.

Vĩnh biệt anh.

Đå biåt thêm chi tiåt, xin liên låc: Falls Church, VA: 703-538-2190; Silver Spring, MD: 301-439-0505; Houston, TX: 281-530-6888. Chång Trình Chång Nån Båo Hành Trong Gia Đình cåa UBCNVB đåc så tài trå cåa Door of Hope, Fairfax County Consolidated Funding Pool (FY08) và U.S. Department of Justice, Office on Violence Against Women, Legal Assistance for Victims Grant Program (2006-WL-AX- 0036).